
sþ. 139. Fyrirspurn [133. mál]
til iðnaðarráðherra um Sjóefnavinnsluna á Reykjanesi.

Frá Guðna Ágústssyni.

1. Hversu stóran hlut á ríkið í Sjóefnavinnslunni á Reykjanesi?
2. Hversu miklir peningar hafa verið lagðir í verksmiðjuna af hálfu ríkisins?
3. Stangast ekki þátttaka ríkisins í þessu fyrirtæki á við stefnu ríkisstjórnarinnar um að selja

ríkisfyrirtæki og draga úr ríkisumsvifum?


